

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕



ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับการบริการสาธารณะ ด้าน การศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน, รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันและเงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System: SIS) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและใช้ในการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษา และ เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตาม ฐานข้อมูลเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียน รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลจำนวน นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีโรงเรียนที่ระบบได้ยืนยันข้อมูลจำนวน นักเรียนแล้ว และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน แต่ระบบได้ยืนยันข้อมูลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๓๙๘ โรงเรียน และเพื่อให้การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนถูกต้องครบถ้วน จึงให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่ได้ยืนยัน ข้อมูลโดยระบบ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกระดับชั้น โดยตรวจสอบข้อมูลนักเรียนจากฐานข้อมูลนักเรียน ในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System: SIS) และหากตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อมูลนักเรียนจากฐานข้อมูลนักเรียน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ได้กรอกข้อมูลเด็กนักเรียน ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือดำเนินการยืนยันข้อมูลจำนวน นักเรียน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเปิดระบบให้ **เฉพาะโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามบัญชีรายนาม** เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน พร้อมทั้งให้บันทึก ไฟล์ข้อมูลนักเรียนและสำเนาข้อมูลนักเรียนนั้น เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรอง ข้อมูล แล้วให้รายงานแบบยืนยันการกรอกข้อมูลนั้น เสนอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็น ผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวมแบบยืนยันการกรอกข้อมูลของสถานศึกษาทุกแห่งและ ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยตรง โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น **(ระบบ SIS จะปิดในเวลาเที่ยงคืน)** หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจะถือว่ายืนยันตามรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนโดยไม่ขอแก้ไขปรับปรุง

สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนไปแล้ว หากได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนแล้วพบว่า จำนวนข้อมูลนักเรียนในฐาน ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคาดเคลื่อน และมีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเพื่อขอเปิดระบบ โดยแนบสำเนารายงานแบบยืนยันข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง/ส่วนการศึกษาที่ได้ลงนามตรวจสอบและรับรองข้อมูลและเอกสารที่จะขอแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้

/-กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยตรง โดยจะดำเนินการเปิดระบบให้เฉพาะโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แจ้งขอแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล เท่านั้น หากได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลแล้วให้บันทึกไฟล์ข้อมูลนักเรียนและส่งพิมพ์ข้อมูลนักเรียนแล้ว ให้เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูลแล้วให้รายงานแบบยืนยันการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวมแบบยืนยันการกรอกข้อมูลของสถานศึกษา ที่ขอแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยตรง โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น (ระบบ SIS จะปิดในเวลาเที่ยงคืน) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่ายืนยันตามรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนโดยไม่ขอแก้ไขปรับปรุง

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ , โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเขตพื้นที่ของตนเอง โดยให้กรอกข้อมูลเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยสามารถตรวจสอบจากรายงานในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System: SIS) หากยังไม่มีกรอกข้อมูล หรือข้อมูลของเด็กนักเรียนดังกล่าวข้างต้นยังไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบ โดยไม่ต้องยืนยันการกรอกข้อมูล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗

๑ จ.ก.ค. ๒๕๕๖



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่..... ๕๗๓๕
วันที่..... ๑๑/๖/๕๖
ภาค.....

ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๑๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับการบริการสาธารณะ ด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน, รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและใช้ในการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษา และเพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามฐานข้อมูลเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๒๙๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีโรงเรียนที่ระบบได้ยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนแล้ว และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน แต่ระบบได้ยืนยันข้อมูลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๓๙๘ โรงเรียน และเพื่อให้การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่ได้ยืนยันข้อมูลโดยระบบ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกระดับชั้น โดยตรวจสอบข้อมูลนักเรียนจากฐานข้อมูลนักเรียน ในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลนักเรียนจากฐานข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้องหรือยังไม่ได้กรอกข้อมูลเด็กนักเรียน ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือดำเนินการยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเปิดระบบให้ เฉพาะโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อเท่านั้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน พร้อมทั้งให้บันทึกไฟล์ข้อมูลนักเรียนและส่งพิมพ์ข้อมูลนักเรียนนั้น เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล แล้วให้รายงานแบบยืนยันการกรอกข้อมูลนั้น เสนอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวมแบบยืนยันการกรอกข้อมูลของสถานศึกษาทุกแห่ง และให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง โดยขอให้ดำเนินการภายใน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น (ระบบ SIS จะปิดในเวลาเที่ยงคืน) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่ายืนยันตามรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนโดยไม่ขอแก้ไขปรับปรุง

สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนไปแล้ว หากได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนแล้วพบว่า จำนวนข้อมูลนักเรียนในฐานข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคาดเคลื่อน และมีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเพื่อขอเปิดระบบ โดยแนบสำเนารายงานแบบยืนยันข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาที่ได้ลงนามตรวจสอบและรับรองข้อมูลและเอกสารที่จะขอแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล

/ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง โดยจะดำเนินการเปิดระบบให้เฉพาะโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แจ้งขอแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล เท่านั้น หากได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลแล้ว ให้บันทึกไฟล์ข้อมูลนักเรียนและสิ่งพิมพ์ข้อมูลนักเรียนแล้ว ให้เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูลแล้วให้รายงานแบบยืนยันการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวมแบบยืนยันการกรอกข้อมูลของสถานศึกษา ที่ขอแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น (ระบบ SIS จะปิดในเวลาเที่ยงคืน) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่ายืนยันตามรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนโดยไม่ขอแก้ไขปรับปรุง

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเขตพื้นที่ของตนเอง โดยให้กรอกข้อมูลเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยสามารถตรวจสอบจากรายงานในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) หากยังไม่มีกรอกข้อมูล หรือข้อมูลของเด็กนักเรียนดังกล่าวข้างต้นยังไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบ โดยไม่ต้องยืนยันการกรอกข้อมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓
โทรสาร ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๑๑๒, ๑๑๓

รายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยืนยันข้อมูลโดยระบบ

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ยืนยันข้อมูล แล้ว	ณ วันที่	ยืนยันข้อมูล โดย	รวมภาค ระยอง
	กระบี่				
	อ.ปลายพระยา				
	ทต.ปลายพระยา				
1	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา	Y	28/6/2556	ระบบ	99
	กาญจนบุรี				
	อ.เมืองกาญจนบุรี				
	อบจ.กาญจนบุรี				
2	รร.บ้านหนองอำเภोजิน	Y	28/6/2556	ระบบ	411
	ทม.กาญจนบุรี				
3	รร.อนุบาลเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	Y	28/6/2556	ระบบ	-
	อ.ทองผาภูมิ				
	ทต.ทองผาภูมิ				
4	รร.เทศบาลทองผาภูมิ	Y	28/6/2556	ระบบ	242
	อ.ท่าวมะกา				
	ทม.ท่าเรือพระแท่น				
5	รร.เทศบาล 1	Y	28/6/2556	ระบบ	94
	อ.ท่าวุ้ง				
	ทต.หนองขาว				
6	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว	Y	28/6/2556	ระบบ	82
	กาฬสินธุ์				
	อ.เมืองกาฬสินธุ์				
	อบจ.กาฬสินธุ์				
7	รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์	Y	28/6/2556	ระบบ	454
	ทต.ห้วยโพธิ์				
8	รร.ดงสว่างวิทยายน	Y	28/6/2556	ระบบ	240
	อ.กมลาไสย				
	ทต.ธัญญา				
9	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา	Y	28/6/2556	ระบบ	73
	อ.สหัสขันธ์				
	ทต.โนนศิลา				
10	รร.อนุบาลโนนศิลา	Y	28/6/2556	ระบบ	222

รายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยืนยันข้อมูลโดยระบบ

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ยืนยันข้อมูล แล้ว	วันที่	ยืนยันข้อมูล โดย	รวม/ก ละดับ
	กักแพงเพชร				
	อ.เมืองกำแพงเพชร				
	ทต.นครชุม				
11	รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก	Y	28/6/2556	ระบบ	67
	อบต.หนองปลิง				
12	รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	Y	28/6/2556	ระบบ	48
	ขอนแก่น				
	อ.เมืองขอนแก่น				
	ทต.ขอนแก่น				
12	รร.เทศบาลบ้านดุม	Y	28/6/2556	ระบบ	506
14	รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน	Y	28/6/2556	ระบบ	591
15	รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	Y	28/6/2556	ระบบ	932
16	รร.เทศบาลบ้านโนนหัน	Y	28/6/2556	ระบบ	510
17	รร.เทศบาลวัดกลาง	Y	28/6/2556	ระบบ	2,934
18	รร.เทศบาลสวนสนุก	Y	28/6/2556	ระบบ	3,180
	ทม.บ้านทุ่ม				
19	รร.เทศบาลบ้านทุ่ม	Y	28/6/2556	ระบบ	303
	อ.บ้านไผ่				
	ทม.บ้านไผ่				
20	รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต	Y	28/6/2556	ระบบ	317
	อ.พล				
	อบต.โนนข่า				
21	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า	Y	28/6/2556	ระบบ	182
	อ.หนองเรือ				
	ทต.หนองเรือ				
22	รร.เทศบาลตำบลหนองเรือ 1	Y	28/6/2556	ระบบ	30
	ทต.โนนทอง				
23	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง	Y	28/6/2556	ระบบ	12
	อ.เปือยน้อย				
	ทต.เปือยน้อย				

รายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยืนยันข้อมูลโดยระบบ

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ยืนยันข้อมูล แล้ว	ยืนยันที่	ยืนยันข้อมูล โดย	รวมทุก ระดับ
24	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน)	Y	28/6/2556	ระบบ	28
	อ.แวงน้อย				
	ทต.แวงน้อย				
25	รร.เทศบาลตำบลแวงน้อย	Y	28/6/2556	ระบบ	96
	จันทบุรี				
	อ.เมืองจันทบุรี				
	ทม.จันทนิมิต				
26	รร.อนุบาลจันทนิมิต	Y	28/6/2556	ระบบ	109
	ทม.จันทบุรี				
27	รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2	Y	28/6/2556	ระบบ	857
	อ.ท่าใหม่				
	ทม.ท่าใหม่				
28	รร.เทศบาลบ้านป่าแดง	Y	28/6/2556	ระบบ	69
29	รร.เทศบาลวัดหนองบัว	Y	28/6/2556	ระบบ	122
	ฉะเชิงเทรา				
	อ.เมืองฉะเชิงเทรา				
	อบจ.ฉะเชิงเทรา				
30	รร.ข้าป่างามวิทยาคม	Y	28/6/2556	ระบบ	891
	อบต.เสม็ดใต้				
31	รร.บ้านหนองโสน	Y	28/6/2556	ระบบ	-
	ชลบุรี				
	อ.เมืองชลบุรี				
	อบจ.ชลบุรี				
32	รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)	Y	28/6/2556	ระบบ	388
33	รร.หัวถนนวิทยา	Y	28/6/2556	ระบบ	777
	ทม.ชลบุรี				
34	รร.เทศบาลวัดกำแพง	Y	28/6/2556	ระบบ	766
	อ.บ่อทอง				
	ทต.บ่อทอง				
35	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง	Y	28/6/2556	ระบบ	84